



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง ฝ่ายพัสดุ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๑ - ๓๒ หรือโทร. ๐๖๕๑ - ๕๗)
ที่ กษ ๐๖๐๓/ ๑๔๕๒๗ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๗๑๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยแจ้งว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภินทรบุรี ได้มีหนังสือขอหารือกรณีจังหวัดปราจีนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ประสบภัยแล้ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้ว โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด ๕ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาและการควบคุมพัสดุไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่เจรจาต่อรองและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น ซึ่งเจตนากรณีให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปโดยเร่งด่วน สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้น กรณีตามข้อหารือจึงต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ กรณีการหารือข้อกฎหมายหรือระเบียบการคลัง ไปยังกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง ขอให้หน่วยงานแจ้งข้อหารือผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อจะได้ทราบปัญหาและอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ข้าราชการหรือหน่วยงานในสังกัดได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน แต่หากมีข้อสงสัยหรือไม่อาจวินิจฉัยได้ กรมปศุสัตว์จะได้หารือไปยังกระทรวงการคลัง หรือกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายธนิตย์ อนกวิทย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์